




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ติดตามการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 11 และ 12</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thaigov thecoverage)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และผู้บริหารกระทรวงฯ ติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายให้เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 พร้อมชื่นชมการพัฒนากระบวนการของทั้ง 2 เขตสุขภาพ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ลดแออัด เตรียมพร้อมระบบสาธารณสุขทางทะเล และส่งเสริมกัญชาทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สอดรับนโยบาย “Health for Wealth”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Sound of Thailand โปสต์ภาพนายอนุทินลงพื้นที่ จ.สงขลา โดยมี นพ.หมัด ทิมเหม ผอ.รพ.จะนะคนใหม่ให้การต้อนรับ ระบุ หลังจากนั้น รพ.จะนะคงมีอะไรดีๆ เกิดขึ้น เพราะ ผอ.คนใหม่มีความรู้ความสามารถ ประสานงานได้ดี นำความเจริญมาสู่ รพ.และงานบริการชั้นเลิศมาให้ชาวจะนะแน่นอน</p>	-
<p>เปิดอาคารปฏิบัติการต้นแบบมาตรฐานสากล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการต้นแบบมาตรฐานสากล แห่งแรก เตรียมพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ และพัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศด้านการตรวจสารพันธุกรรม ช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ</p>	-
<p>ไวรัสโนโร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, TNN, thaigov)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชน “กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ-ดื่มน้ำสะอาด” ป้องกันโรคติดต่อจากอาหารและน้ำจากเชื้อ “ไวรัสโนโร” หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ในกลุ่มเด็กนักเรียน 315 ราย ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ</p>	-
<p>ดันเด็กไทยกินแต่นมแม่ 6 เดือนแรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus, prd)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ว่า ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี 2562 พบเด็กไทยเพียงร้อยละ 34 ที่ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และมีเพียงร้อยละ 14 ที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต กรมอนามัยจึงร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้เด็กไทยได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และกินนมแม่ต่อเนื่องร่วมกับอาหารตามวัยถึง 2 ปี</p>	-
<p>ไขหวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus, pptvhd36, nationtv, mcot)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไขหวัดนกสายพันธุ์ H5N1 อย่างน้อย 12 คน และมีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงวัย 11 ปี ในจังหวัดไพรแวง ทางตอนใต้ของประเทศ นับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกนับตั้งแต่ปี 2557</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดในประเทศกัมพูชาอย่างใกล้ชิด ส่วนสถานการณ์ผู้ป่วยไขหวัดนก H5N1 ในประเทศไทย ข้อมูลการเฝ้าระวังกองระบาดวิทยา พบผู้ติดเชื้อ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รวม 25 ราย (รายแรกในปี พ.ศ. 2546 และรายสุดท้ายในปี พ.ศ. 2549) มีผู้เสียชีวิต 17 ราย ปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ป่วยยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จากหลาย ๆ ประเทศอย่างใกล้ชิด ได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศยกระดับการตรวจคัดกรองโรคในผู้เดินทาง ทำงานร่วมกับ จนท.ที่กักกันโรคปศุสัตว์ ที่ด่านกักกันสัตว์ที่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศที่พบการระบาดของไข้หวัดนก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, mcot)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยไม่เจอไข้หวัดนกมาตั้งแต่ปี 2549 มันใจคนส่วนใหญ่รู้จักโรคนี้ และด้วยประสบการณ์ของเรา ระบบที่วางไว้ก็จะสามารถคัดกรอง ป้องกันได้ ซึ่ง รพ.ต่างๆ ยังคงมีระบบเฝ้าระวังเช่นเดิม สิ่งที่เป็นความเสี่ยง คือ การลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกตามชายแดน ขอประชาชนงดนำสัตว์ปีกเข้ามาในไทย ซึ่งมีกฎหมายควบคุมอยู่ ส่วนคนที่กลับมาจากประเทศที่มีการพบโรคมีการระบาด ขอให้สังเกตอาการตัวเอง หากมีไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ เจ็บคอ มีน้ำมูกให้พบแพทย์ รวมทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก็ยังช่วยป้องกันได้ ทั้งนี้ จะมีการประชุมมาตรการยกระดับเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 2 มี.ค. นี้</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, เดลินิวส์, prd, thailandplus)</p> <p>- นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ของไทย สั่งการเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ch3plus, facebook)</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค โพสต์ว่า ในช่วงที่ H5N1 มีการระบาดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและในหลายพื้นที่ การติดเชื้อจากสัตว์สู่คนในภูมิภาคใกล้เคียงกับประเทศไทยจึงต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจัง ส่วนตัวกังวลที่หมู เพราะติดไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ดีและสามารถเป็นแหล่งสร้างไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้ ย้ำว่าตอนนี้ H5N1 ยังไม่พบในหมู เพียงแค่อยากให้เฝ้าระวังว่าไวรัสอาจปรับตัวมาติดหมูได้ ซึ่งอาจติดคนง่ายขึ้น</p>	
<p><u>โรคติดเชื้อไวรัสซาร์บวร์ก</u></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, mcot)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัสซาร์บวร์กที่มีการระบาดในประเทศอิตาลี เรียลกินี แอบอเฟริกาทอนกลาง ว่า ล่าสุดสถานการณ์เริ่มอยู่ในระดับควบคุมได้ เนื่องจาก WHO ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมสอบสวนและควบคุมโรค ทั้งนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตคงที่ 9 คน และผู้ป่วยสัมผัส 25 คน ส่วน 2 คน ที่เป็นผู้ป่วยสงสัยที่ชายแดนแคเมอรูน ได้รับแจ้งว่าผลตรวจเป็นลบ ทั้งนี้ จากการดูเรื่องการเดินทาง ชาวอิตาลีเรียลกินีที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีประมาณ 4-5 คนต่อเดือน ดังนั้น สถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงกับประเทศไทยยังต่ำ</p>	-
<p><u>METTA TRAINING</u></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า กรมการแพทย์ต้องการให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรของแต่ละรพ. ในสังกัดให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และถ่ายทอดวิชาการฝึกอบรมให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยรพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดโครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมออนไลน์ “METTA TRAINING” “หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเบื้องต้นสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” โดยพัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ต่างพื้นที่ให้สามารถเข้ามาอบรมได้ทุกที่ทุกเวลาทุกแพลตฟอร์ม โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลให้ได้รับหน่วยคะแนน CNEU เท่ากับ 11.5 หน่วย</p>	-
<p><u>ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารนำเข้าจากจีน</u></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, infoquest)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผยว่า อย.ได้ร่วมกับ ตำรวจ บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบร้านอาหารนำเข้าจากจีนในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 7 แห่ง พบเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ขอสีในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารสำเร็จรูป และอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที มีการแสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้อง ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขสารบบอาหาร นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	-
<p><u>แนะนำประเมินความเสี่ยงก่อนวัคซีน mRNA</u></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thainewsonline)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์รายงานจากคณะแพทย์เยอรมัน จากการตรวจศพของผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA และเสียชีวิตเฉียบพลัน ภายใน 7 วัน จำนวน 25 ราย อายุ 45 -75 ปี โดยแสดงความผิดปกติในกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มหัวใจ มีการอักเสบเป็นหย่อม ๆ สรุปได้ว่าทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติ ดังนั้น การฉีดวัคซีน mRNA ต้องประเมินความเสี่ยงของหัวใจอักเสบ ถึงแม้เข้าใจว่าเกิดไม่มาก แต่ถ้าเกิดแล้วความรุนแรงอาจสูง</p>	
<p>ขอความเป็นธรรมค่าเสียหายฉบับ 10</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายรัชกี สาริยะ เลขธิการสมาพันธ์เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ กล่าวถึงความเคลื่อนไหวในการเรียกร้องค่าตอบแทนเสี่ยงภัยบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ว่า ที่ผ่านมาเรียกร้องมาตลอด ล่าสุดเหมือนจะมีความหวัง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ แม้ล่าสุด สธ. จะบอกว่าได้ยื่นเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว ทั้งที่เรื่องนี้ผ่านขั้นตอนเหล่านี้ไปแล้ว แต่เหมือนต้องเริ่มใหม่ ดังนั้น ตัวแทนนักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้ได้เตรียมยื่นคำร้องถึง ศอ.บต.และศาลปกครอง จ.ยะลา 27 ก.พ. นี้ หวังขอความเป็นธรรมค่าเสียหายฉบับ 10</p>	
<p>จับกุมคลินิกเถื่อน</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, js100, soudhitalk, news1live, ejan, linetoday, thaipbs)</p> <p>- กรม สบส. ร่วมกับ อย. และ ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมจับกุมนายพัศกร อัศวโกธิน อายุ 36 ปี เปิดคลินิกเสริมความงาม วิถีจีคลินิก ซอยอนามัย ถ.ศรีนครินทร์ แขวงและเขตสวนหลวง กทม. ให้บริการฉีดวิตามินผิว ฟิลเลอร์ โบทอกซ์และร้อยไหม โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ตรวจยึดของกลางเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ยาอื่น ๆ จำนวนมาก สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพไม่ใช่แพทย์ ทำมาแล้ว 5 ปี ส่งตัวดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p>คืบหน้าพยาบาลถูกบูลลี่</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus)</p> <p>- ความคืบหน้ากรณี "น้องแป้ง" อายุ 32 ปี พยาบาล รพ.รัฐชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ โพสต์บอกเล่าเรื่องราวตัดพ้อที่ถูกกลั่นแกล้งและดูหมิ่นเหยียดหยามในที่ทำงานจนเกิดความเครียดและกดดันอย่างหนัก พร้อมเขียนจดหมายลาตาย และพยายามที่จะกระโดดตึกเพื่อจบชีวิตตัวเองแต่มีผู้ช่วยเหลือไว้ได้ทัน ขณะที่ต่อมาทางผู้บริหารหน่วยงานชี้แจงและยืนยันให้ความช่วยเหลือพยาบาลสาวรายนี้อย่างเต็มที่ในทุกด้าน ล่าสุด น้องแป้ง เผยว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องต้นสังกัดไม่ได้ติดต่อดูแลเหมือนที่ให้ข่าว ขณะนี้สภาพจิตใจยังแย่ ไม่พร้อมกลับไปทำงาน</p>	
<p>ร้อง รพ.เอกชนทำทารุณคดีในครรภ์</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ch3plus, INN, ch7)</p> <p>- นางปริตธา วางขุนทด อายุ 29 ปี นำเอกสารหลักฐานเดินทางเข้าไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา จากกรณีนัดหมายผ่าทำคลอดบุตรที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา เมื่อ 11 ม.ค. และได้เข้านอนพักที่ รพ. เพื่อรอผ่าคลอด มีพยาบาลเวรเข้ามาตรวจวัดความดัน และการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ แจ้งว่าฟังเสียงการเต้นของหัวใจทารกไม่ชัด โดยไม่มีการตรวจด้วยเครื่องมืออย่างอื่นซ้ำอีก และไม่มีการรายงานเหตุต่อแพทย์ เมื่อผ่าคลอดปรากฏว่าเด็กเสียชีวิต ครอบครัวเห็นว่าเกิดจากความบกพร่องประมาทเลินเล่อของบุคลากร รพ. จึงได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมกับเข้าร้องเรียน สสจ.นครราชสีมา</p> <p>- นพ.วิชาญ กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นทาง สสจ.นครราชสีมา ได้รับเรื่องไว้แล้ว และจะเร่งดำเนินการประสานกับ รพ.เอกชนดังกล่าว เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเจรจาหาทางไกลเกลี่ยหาข้อสรุปกัน ด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่าย ที่น่าหวังที่สุดคือสภาพจิตใจของครอบครัวผู้ที่สูญเสียบุตร จะส่งทีมแพทย์ไปพบให้คำแนะนำกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.สงกรานต์ ใหม่มุม นพ.สสจ.สงขลา ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูล 1 ม.ค. - 21 ก.พ. 66 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 358 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 25.01 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จึงได้มีการณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหน่วยงานราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงมีการพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคไข้เลือดออก	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องริดสีดวงเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ โรคริดสีดวงไม่ได้เป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากเส้นเลือดดำทวารหนัก หรือส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่มีการบวมพองยื่นนูนเป็นติ่งออกมาจากทวารหนัก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ริดสีดวงภายใน เกิดบริเวณเนื้อเยื่อทวารหนักที่อยู่สูงกว่าระดับหูรูดทวารหนัก และริดสีดวงภายนอก เกิดบริเวณทวารหนักส่วนล่าง มีอาการนูนเป็นติ่งออกจากทวารหนัก</p>	-
<p>เตือนทดสอบอุณหภูมิน้ำก่อนอาบให้เด็ก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์อุทาหรณ์ คุณแม่ท่านหนึ่งให้ลูกวัย 1 ปี 10 เดือน อาบน้ำอุ่น ระหว่างสระผมจึงปิดน้ำ และเมื่อเปิดน้ำอีกครั้ง น้ำจะร้อนจัด ฝากผู้ปกครองทดสอบอุณหภูมิน้ำก่อนทุกครั้ง</p>	-